



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล. (ฝ.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๔ ภายใน ๑๒๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๙๑

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการของผู้บริหาร สล. ในการประชุมหารือข้อราชการ สล. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒

เรียน ร.อ.สธ., หน.ผต., ผชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สล. และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ สล. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการ สล. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สล. นั้น

สล. ได้จัดทำสรุปรูปข้อสั่งการจากการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรูปข้อสั่งการได้ทางเว็บไซต์ สล. ในเมนูหน่วยงานภายใน หัวข้อ สำนักงานเลขานุการกรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลความคืบหน้าหรือผลการดำเนินงานให้ อ.สธ. ทราบต่อไป

(นายคมสันต์ เรืองเสรีย์)

หน.ฝ.ขอ.รทท.

ล.สธ.

สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการ สด. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief)

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สด.

ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการยกเว้นและบรรเทาภาษีในห้วงสามปีแรก ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมอบหมายให้สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น สืบสวนข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับรายได้จากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ของปีที่ผ่านมา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>๒. การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสร้างขึ้นเองหรือรับมอบทรัพย์สินจากหน่วยงานต่าง ๆ และแหล่งอื่น ๆ โดยจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ระบุรายละเอียดของแหล่งน้ำ สภาพการใช้งาน และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม โดยประมาณการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำประกอบการจัดทำคำขอรับงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>๓. มอบหมายให้กลุ่มประสานการตรวจราชการกรมสรุปสถานะพร้อมเอกสารประกอบของแหล่งน้ำประปาที่เกิดปัญหาข้อขัดข้อง จำนวน ๑๐๘ แห่ง และรายงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน</p> <p>๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำไปประกอบการวางแผนและพัฒนาในกรอบระยะเวลา ๕ ปี จึงมอบหมายให้ผู้มีรายชื่อ ดังนี้ เป็นประธานการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบด้วย</p> <p>๑) นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานจัดทำเรื่องถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- สน.คท. - สดจ.</p> <p>- กพส. - สดจ.</p> <p>- กปต.</p> <p>- กพส.</p>	<p>- ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>- ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>- ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>

ประเด็น	ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	ระยะเวลา
<p>สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๒) นายดุขฎิ สุวัฒน์วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลังท้องถิ่น เป็นประธานจัดทำเรื่องแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓) นายธนา ยันตรโกวิท ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานจัดทำเรื่องโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๔) นาย ช โขชชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นประธานจัดทำเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕. การสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ มีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น จำนวน ๕๙ ตำแหน่ง ๘,๗๕๙ อัตรา ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานอัตราว่างเพิ่มเติมมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจะกำหนดวันสอบในช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ สำหรับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ มีตำแหน่งว่างประมาณ ๑๒,๐๐๐ กว่าอัตรา โดยจะกำหนดวันสอบในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>๖. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดโครงการอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมอบรม และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมอบรมด้วย สำหรับรายละเอียดจะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป</p> <p>๗. เน้นย้ำให้ช่วยกันดูแลสถานที่ราชการ อาคารสถานที่ และอาคารบ้านเรือนที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ เนื่องจากเดือนนี้เป็นช่วงที่มีอากาศร้อน แห้งแล้ง จึงขอให้ช่วยกันดูแลด้วย</p> <p>๘. เน้นย้ำให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ช่วยดูแลและให้ความสำคัญกับครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก่อสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- กพส.</p> <p>- กศ.</p> <p>- สบ.พด.</p> <p>- สน.บถ.</p> <p>- สจจ.</p> <p>- สบ.พด.</p> <p>- สจจ.</p> <p>- ทุกสำนัก/กอง</p> <p>- สจจ.</p> <p>- กศ.</p> <p>- สจจ.</p>	<p>- ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>- ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>
<p>สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)</p>	<p>๑. ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมิติด้านปลอดภัยความรับผิดชอบทางละเมิด โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา</p>	<p>- ก.พ.ร.สถ.</p> <p>- สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- สจจ.</p>	

ประเภท	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สรุปประเด็นข้อสั่งการ ของรองอธิบดีกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น (นายจร ศรีชวโนทัย)	<p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายจ่ายลงทุน) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยเป้าหมายไตรมาส ๒ กำหนดไว้ร้อยละ ๔๕ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย</p> <p>๓. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป้าหมายไตรมาส ๒ กำหนดไว้ร้อยละ ๕๔ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ช่วยดำเนินการเร่งรัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ให้ได้ ส่วนที่ไม่พร้อมดำเนินการขอให้ส่งคืนมาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยด่วน</p>	<p>- กยผ. - สกจ.</p> <p>- กพส. - กยผ. - สกจ.</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒